

## 02 Thượng Đế Có Thể Biến Điều Xấu Thành Điều Tốt

“Ground Zero” by Zac Poonen  
www.cfcbangalore.com

1 Nếu điều ác bắt nguồn từ thiên sứ trưởng – Lucifer (Satan) vậy tại sao Thượng Đế không tiêu diệt nó ngay  
2 lập tức? Thượng Đế đã có thể làm như vậy cơ mà? Nếu Satan là nguyên nhân của mọi điều ác trên thế giới  
3 này thì tại sao Thượng Đế không tiêu diệt Satan? Tại sao Ngài không tiêu diệt tất cả các quỷ để tôi sẽ không  
4 bị chúng quấy rầy? Tại sao con người phải bị chịu khổ sở trong nhiều cách khác nhau?

5  
6 Nếu Thượng Đế chưa làm vậy thì tôi có thể tin hoàn toàn rằng Ngài có một mục đích rất tốt lành. Có nhiều  
7 điều về Thượng Đế mà tôi không thể hiểu hoàn toàn. Sự khôn ngoan của Chúa giống như biển cả còn tâm trí  
8 tôi chỉ giống như một cái chén nhỏ. Nó có thể chứa một ít nước biển...vì thế tôi có thể biết được một chút ít.  
9 Tôi không thể nào hiểu nó đầy đủ. Nhưng tôi có thể hiểu một chút và với một chút đó...với một chút trí tuệ  
10 và hiểu biết đó là do Thượng Đế đã ban cho, tôi có thể hiểu một chút rằng tại sao Thượng Đế đã không tiêu  
11 diệt Satan...tại sao Thượng Đế cho phép cuộc sống trên đất khó khăn, thiếu an toàn...nguy hiểm theo rất  
12 nhiều cách khác nhau.

13  
14 Một lý do đó là nếu Thượng Đế đã tạo nên sự sống trên đất vô cùng thoải mái, dễ dàng thì con người chẳng  
15 cần phải nghĩ về cõi vĩnh cửu.

16  
17 Loài người không được tạo nên chỉ để có một cuộc sống ngắn ngủi trên đất. Thậm chí nếu tôi sống 100 năm  
18 trên đất thì vẫn rất ngắn nếu so với vĩnh cửu. Các loài cây và muông thú không tồn tại vĩnh cửu. Nhưng khi  
19 Thượng Đế tạo nên loài người, Ngài tạo nên chúng ta để là một tạo vật của sự vĩnh cửu...để sống vĩnh cửu.  
20 Thân thể tôi có thể tiêu tán trên đất sau khi tôi đã sống 70, 80...100 năm nhưng linh hồn tôi là vĩnh cửu. Nó  
21 sẽ không bao giờ, không bao giờ chết. Một khi tôi được sinh ra thì linh hồn tôi không bao giờ chết mà nó tồn  
22 tại vĩnh cửu. Và với tôi hiểu được điều này là rất quan trọng. Và một điều tôi có thể chắc chắn rằng Chúa  
23 Trời trong sự khôn ngoan vô tận đã cho phép cuộc sống trên đất khó khăn. Để con người nghĩ về  
24 Ngài...thậm chí nghĩ về những vấn đề...bệnh tật...và những khó khăn thử thách mà Satan và các tà linh  
25 mang đến cho cuộc sống mà một Thượng Đế đầy thương yêu cho phép xảy ra để khiến tôi trở lại với Ngài.  
26 Theo cách như vậy, thậm chí những khó khăn thử thách lại là sự biểu hiện của tình thương yêu của Thượng  
27 Đế dành cho tôi.

28  
29 Hãy hiểu rằng, Thượng Đế có đầy quyền lực và mạnh mẽ đến mức Ngài có thể khiến điều xấu hoàn thành  
30 các mục đích của mình. Ngay bây giờ tôi chưa hiểu được. Tôi có thể nghĩ rằng...“Tốt là tốt và xấu là xấu và  
31 chỉ có những điều tốt mới làm thành các mục đích của Thượng Đế chứ” Không, Thượng Đế đầy quyền lực  
32 đến mức Ngài có thể biến điều xấu làm thành các mục đích tốt cho tôi. Thực chất, đây chính là toàn bộ sứ  
33 điệp của Kinh thánh. Thượng Đế có thể sử dụng việc xấu Satan và các tà linh để thực hiện các mục đích của  
34 Ngài và đó là lý do Ngài chưa tiêu diệt chúng. Rồi bằng một cách thức tuyệt vời nào đó cuối cùng tôi sẽ  
35 khám phá ra tất cả những điều xấu xa trên thế giới sẽ hoàn thành được mục đích của Thượng Đế. Ngài đã  
36 không tạo ra điều ác nhưng khi các thiên sứ và loài người quyết định trở nên ác thì Chúa nói: “Được thôi”  
37 ...Ngài vẫn có thể sử dụng những điều ấy để hoàn thành mục đích của Ngài. Và từ đây tôi hiểu được một  
38 chút về quyền lực vô hạn của Chúa Trời. Và khi tôi hiểu điều này cho chính mình, niềm tin của riêng tôi  
39 được tăng thêm và tôi biết rằng tôi không cần phải e sợ điều xấu xa nữa vì Chúa Trời có thể biến việc xấu xa  
40 trở nên ích lợi cho tôi.

41  
42 Tôi được nghe một câu chuyện của một doanh nhân đã từng ở rất gần với Chúa Trời. Nhưng sau một thời  
43 gian ông xa rời Chúa khi công việc kinh doanh phát đạt. Ông đến Nhà thờ Cơ đốc Giáo và những lãnh đạo  
44 tại Nhà thờ đó cố gắng nhắc nhở với ông cần phải quay lại với niềm tin vào Chúa...quay trở lại đầu phục  
45 cuộc đời của mình trước Chúa Jêsus Christ. Nhưng ông đã trở nên quá chú tâm vào công việc kinh doanh.  
46 Ông đã không còn có thời gian để đi dự lễ nhà thờ...thậm chí các ngày lễ chủ nhật của nhà thờ khi công việc  
47 kinh doanh của ông đang phát đạt.

48  
49 Rồi một ngày một con rắn độc cắn đứa con nhỏ nhất trong ba đứa con trai của ông và cậu bé trở nên rất yếu.  
50 Các bác sĩ đã hết hi vọng. Lúc đó người cha thật sự rất lo lắng. Ông nhờ một trong những lãnh đạo của Nhà  
51 thờ đến cầu nguyện cho cậu bé. Người lãnh đạo là một người khôn ngoan. Ông đến và cầu nguyện như thế  
52 này: “Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì cho phép con rắn độc cắn cậu bé bởi vì con đã cố gắng trong 6 năm để  
53 khiến gia đình này nghĩ về Ngài và con chưa bao giờ thành công. Nhưng những gì con không thể làm trong

## 02 Thượng Đế Có Thể Biến Điều Xấu Thành Điều Tốt

“Ground Zero” by Zac Poonen  
www.cfcbangalore.com

54 sáu năm, con rắn chỉ mất một giây. Nó thành công hơn con. Bây giờ họ đã học được một bài học rồi Chúa  
55 oi, xin hãy chữa lành cậu bé và hãy cho gia đình này không cần con rắn nào nữa nhắc họ nhớ về Ngài.” Lúc  
56 này một vết rắn cắn là tốt hay xấu? Tôi nghĩ bất kỳ ai kể cả chính tôi chắc chắn nói là xấu. Nhưng trong  
57 hoàn cảnh cụ thể của gia đình này thì chẳng phải Chúa Trời đã dùng cả việc xấu cho điều tốt hay sao? Chắc  
58 chắn Ngài đã biến được điều xấu thành điều tốt! Gia đình đó đang rời xa Chúa và điều ấy sẽ hủy phá cuộc  
59 sống của họ trong sự theo đuổi tiền bạc. Nhưng nhờ có con rắn đã làm điều xấu...cắn cậu con trai của họ mà  
60 họ đã quay trở lại với Chúa. Vì thế cuộc sống của họ sẽ lại được nhận phước lành tâm linh. Họ có thể sống  
61 cho các giá trị có tính vĩnh cửu. Có một ví dụ Chúa Trời đã sử dụng điều xấu để hoàn thành một điều tốt.  
62 Nếu không có con rắn nào trên thế giới, thì sẽ chẳng có con rắn nào cắn cậu bé đó. Và cả gia đình có lẽ đã  
63 hủy hoại chính mình cả vĩnh cửu. Vì thế tôi hiểu Chúa Trời đã sử dụng một điều xấu là con rắn như thế nào.  
64

65 Và nhiều lúc cũng tương tự với bệnh tật. Có nhiều người không thèm đếm xỉa gì đến Chúa trong cuộc đời  
66 mình cho đến ngày đột nhiên họ bị mang đến bệnh viện với căn bệnh ung thư hay một số căn bệnh hiểm  
67 nghèo nào đó. Và đột nhiên những người chưa từng nghĩ về Chúa trong 40 năm, bây giờ nhớ đến Ngài.  
68

69 Trước hết, một điều cần hiểu rõ: Nhớ đến Chúa Trời là điều tốt hay không tốt? Chắc chắn là tốt! Một người  
70 sống không có Chúa trong đời sẽ sống mà không có mục đích hoặc ý nghĩa. Anh ta có thể có rất nhiều tiền  
71 nhưng rút cuộc anh sẽ chết trong tuyệt vọng. Anh sẽ chết trong sự trống trải. Như con cái được sinh ra cần  
72 bố mẹ thì Chúa Trời đã tạo dựng nên tôi theo cách tôi cần Ngài nhất trong đời. Và nếu tôi không nghĩ đến  
73 Ngài, tôi đã lỡ mất cả ý nghĩa và mục đích của cuộc đời.  
74

75 Và vì thế, nếu một người sống 40 hay 50 năm mà không nghĩ gì đến Chúa Trời, rồi anh ta bị ung thư, khi ấy  
76 anh ta bắt đầu nghĩ về Chúa và quay trở lại với Ngài, liệu lúc đó căn bệnh ung thư là tốt hay xấu? Giờ, nếu  
77 tôi xem xét căn bệnh ung thư thì tôi sẽ nói rằng ung thư là xấu. Chắc chắn rồi, nhưng đây là những ví dụ  
78 Chúa Trời đã sử dụng căn bệnh ung thư để khiến con người trở lại cùng Ngài. Dù chính căn bệnh ung thư là  
79 xấu, nhưng nó vẫn được dùng cho một mục đích tốt...giống như con rắn.  
80

81 Rồi đến một ngày tôi sẽ phát hiện ra rằng khi tôi thấy toàn bộ câu chuyện về cuộc sống của tất cả mọi người  
82 ...khi Chúa Jêsus Christ trở lại trái đất này...và tôi đứng trước Ngài, tôi thấy tất cả mọi người đã sống trên  
83 đất này, từ ban đầu...từ người đầu tiên và tôi nghe những câu chuyện của họ, trong ngày đó tôi sẽ thấy rằng  
84 Chúa Trời sử dụng rất nhiều điều để khiến con người quay lưng lại với cuộc đời tội lỗi, và hướng về  
85 Ngài...những căn bệnh nan y...bệnh tật...thú dữ...rắn...thậm chí đói nghèo, khổ sở và nhiều điều xấu xa  
86 khác đã được Chúa Trời sử dụng để khiến con người quay lưng khỏi tội lỗi của họ và hướng về Ngài. Và  
87 nhờ đó tìm thấy một ngôi nhà vĩnh cửu trên thiên đàng.  
88

89 Vì vậy tôi thấy được qua tất cả những ví dụ này, Chúa Trời đã sử dụng cả những điều xấu xa mà Satan đã  
90 làm để cứu con người khỏi bàn tay của Satan. Một người sống theo ma quỷ...sống một cuộc đời dẫn đến địa  
91 ngục đời đời, cách xa khỏi Chúa Trời và Satan tiếp tục hành hạ họ. Khi ấy một số những điều xấu xa Satan  
92 đã mang vào thế giới như bệnh tật...bởi một trong những bệnh tật ấy...con người trở lại với Chúa Trời. Vì  
93 thế tôi thấy rằng Chúa Trời sử dụng chính những điều Satan đã mang vào thế giới để giải phóng con người  
94 khỏi bàn tay của nó và đem họ đến sự cứu rỗi. Và tôi thấy cách thức tuyệt vời mà Chúa Trời đã hành động  
95 bằng kế hoạch quyền năng của Ngài. Tôi cũng có thể nói, nhờ điều ấy tôi thấy Chúa Trời khiến Satan thất  
96 bại hết lần này đến lần khác.  
97

98 Đây là sứ điệp tuyệt vời của Kinh thánh. Trong thư của Sứ đồ Giăng chương 3 câu 8, Kinh thánh nói rằng  
99 Chúa Jêsus Christ đến để khôi phục lại những gì Satan phá hủy.  
100

101 Tất cả mọi người đều bắt đầu cuộc đời như cuộn len, cuộn tròn lại...và qua nhiều năm, cuộn len ấy tôi đã  
102 cuộn được 10.000 hay 10.000.000 nút. Và bây giờ khi tôi nhìn lại cuộn len bị cuộn lại với bao nhiêu nút rồi,  
103 tôi chán nản, thất vọng. Tôi tự hỏi “Minh có thể làm gì bây giờ?” Lúc đó sứ điệp tuyệt vời này từ Kinh thánh  
104 đến với tôi...rằng Chúa Jêsus Christ có thể gỡ mọi nút thắt. Tôi không biết tôi đã có bao nhiêu nút thắt trong  
105 cuộc đời mình nhưng có một tin tức tốt lành. Chúa Jêsus có thể tháo mọi nút thắt. Ngài có thể cho tôi lại một  
106 cuộn len hoàn chỉnh, cả cuộc đời tôi...như thể tôi vừa mới được sinh ra vậy...và tôi có thể làm lại cuộc đời.

## 02 Thượng Đế Có Thể Biến Điều Xấu Thành Điều Tốt

“Ground Zero” by Zac Poonen  
[www.cfcbangalore.com](http://www.cfcbangalore.com)

107 Nếu tôi trở lại với Chúa Jêsus Christ, gọi tên Ngài và nói, “Lạy Chúa Jêsus, Ngài đến để phá hủy công việc  
108 của mà quý...phá hủy những việc ấy trong cuộc đời của con. Amen.”